

“ซาบีนี” เปิดโลกกว้างทางความคิดให้เด็กไทย

เพิ่มพูนนิสัยรักการอ่าน ในแคมป์เรียนรู้ “ซาบีนี

แคมป์ รุ่น 9 ตอน อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน”



“ชุดชั้นในเด็กซาบีนี” โดยบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ซาบีนี แคมป์ รุ่น 9 ตอน อ่าน อาน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน” แคมป์เรียนรู้สำหรับเด็กผู้หญิงที่ป๊อบที่ สุดอันดับ 1 ของประเทศ เชิญชวนเยาวชนตัวน้อย อายุระหว่าง 6-12 ปี จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความคิด จินตนาการและความสามารถจากประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เยาวชนตัวน้อยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก ณ เลิร์นนิ่ง รีซอร์ส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พญา)



นายอมรเทพ อสีปัญญา ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนารุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม ‘ซาบีนี แคมป์’ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชน ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน” ซึ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชนตัวน้อยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก เพราะการอ่าน นอกจากจะเป็นการเปิดโลกกว้างทางความคิดและการจินตนาการแล้ว ยังนับเป็นอาหารสมองที่ดี ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย ยิ่งผู้อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเรื่องที่อ่านมากเท่าไร การเรียนรู้ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น การอ่านหนังสือสำหรับเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้มือนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพราะเด็กในวัยนี้จะมีการซึมซับและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ง่ายและรวดเร็ว ยิ่งถ้าได้รับการสนับสนุนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการอ่านหนังสือของเด็กด้วยแล้ว คุณหนูๆ ก็จะทำให้เกิดความเคยชินไปกับการอ่านหนังสือ จนพัฒนาเป็นนิสัยรักการอ่านได้โดยปริยาย”

“กิจกรรม Sabinie Camp รุ่น 9 ตอน “อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน” ได้เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เด็กหญิงเลือกหนังสือที่อยากอ่านมา 1 เล่ม พร้อมบอกเหตุผลที่อยากอ่านหนังสือเล่มนั้น และส่งคำขอผ่านทางกิจกรรมซาบีนี สตูดิโอ ที่ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 20 โรงเรียน หรือส่งไปสมัครมายังโครงการ ‘Sabinie Camp รุ่น 9’ ผ่านทาง Facebook ‘Sabinie’

และคัดเลือกเยาวชนตัวน้อย จำนวน 100 คน มาร่วมสนุกอย่างสร้างสรรค์ไปกับแคมป์รักการอ่าน “ซาปีนี่แคมป์ รุ่น 9” และร่วมบันทึก “หนังสือเสียง(ใส)” เพื่อมอบให้กับเพื่อนๆ ผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา” นายอมรเทพ กล่าว

แคมป์การเรียนรู้สำหรับเด็กผู้หญิงที่บอบที่สุดอันดับ 1 ของประเทศได้จัดขึ้น ณ เลิร์นนิ่ง รีซอร์ท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา) โดยมีเยาวชนตัวน้อยอายุระหว่าง 6-12 ปี จำนวน 100 คน มาร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ไปกับกิจกรรม Sabinie Camp รุ่น 9 ตอน “อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน” ที่เต็มไปด้วยสาระที่มีความสนุกสนานน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมบันทึกหนังสือเสียง(ใส) ที่ได้นักพากย์เสียงการ์ตูนชื่อดังอย่างน้ำต้อย เขมเบ้ (นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์) มาร่วมทำหนังสือเสียง(ใส) สไตล์ซาปีนี่แคมป์ ในรูปแบบข้อมูลบันทึกเสียงพร้อมเครื่องเล่น MP3 เพื่อมอบให้แก่เพื่อนนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแรลลี่ “อ่าน อาน อ้าน...ขออ่านด้วยคน” ที่ช่วยส่งเสริมการอ่านในหลากหลายในรูปแบบให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็น ฐาน“อ่านชะ...ชะชะซ่า” ฐาน“อ่านได้ อ่านดี ได้ทุกที่ทุกเวลา” ฐาน “ห้องสมุดสุดบรรยาย” และ ฐาน“อ่านดังอ่านดี” โดยแต่ละฐานนั้นได้สอดแทรกแง่คิดที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน พร้อมมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่านกันสนั่นสระ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้หนูน้อยซาปีนี่ ได้สนุกสนานกับการอ่านหนังสือในสระว่ายน้ำอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เพื่อบันทึกเป็นสถิติการอ่านหนังสือในน้ำจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกออนไลน์ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสร้างความสุขที่แปลกใหม่ให้กับเด็กที่ไม่ซ้ำแบบใคร พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษอย่างหนังสือลอยน้ำขนาดยักษ์ที่เตรียมไว้ให้เด็กๆ ได้อ่านในสระว่ายน้ำ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนตัวน้อยได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่สามารถทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งยังสามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ ในบรรยากาศที่ต่างจากเดิมออกไป

น้องบ๊ิงบ๊ิง – เขมจิรา ตูทานนท์ อายุ 11 ปี จากโรงเรียนพระมารดาหิจาญเคราะห์ ตัวแทนหนูน้อยที่เข้าร่วมซาปีนี่แคมป์ในครั้งนี้ กล่าวว่า “หนูได้มาร่วมกิจกรรม Sabinie Camp ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการบอกต่อจากเพื่อนคุณแม่ ที่เคยพาลูกมาร่วมแคมป์ครั้งก่อนๆ โดยปกติแล้วหนูเป็นคนชอบเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้อยู่แล้วละ ยิ่งเป็นแคมป์เรื่องการอ่าน นอกจากจะทำให้หนูได้รับความรู้ใหม่ๆ และประโยชน์อีกมากมายจากการอ่านหนังสือแล้ว หนูยังได้มีโอกาสทำความดีด้วยการอ่านหนังสือเสียงให้กับเพื่อนๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาอีกด้วย นับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้ร่วมทำบุญไปด้วยค่ะ”

ห้องคิดดี – บุญญา สือบริรักษ์ อายุ 6 ปี จากโรงเรียนช่างตากุ้งีคอนแวนท์ ตัวแทนหนูน้อยจากชาบีนี้แคมป์ กล่าวว่า ตนเองชื่นชอบการอ่านหนังสือมาก โดยเฉพาะหนังสือการ์ตูนที่มีภาพประกอบสวยงาม เพราะจะทำให้จดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ง่าย และการเข้าร่วมกิจกรรม Sabinie Camp ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้หนูได้รู้จักและได้อ่านหนังสือกับเพื่อนใหม่ๆ แล้ว หนูยังจะได้ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานต่างๆ ที่แสนสนุกสนานเพลิดเพลินระหว่างการอ่าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้หนูอีกด้วย

“เพราะนิสัรักการอ่าน หาซื้อที่ไหนไม่ได้ แต่เกิดจากการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก” คุณพ่อคุณแม่ผู้เปรียบเสมือนต้นแบบสำคัญของลูก ที่จะนำพาลูกน้อยได้เปิดประตูโลกกว้าง เพื่อไปพบเจอกับสิ่งต่างๆ มากมาย เราจึงควรฝึกฝนให้ลูกน้อยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วันนี้ เพื่อประโยชน์มากมายของเยาวชน ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาดรอบรู้ในวันข้างหน้า พบกับชุดชั้นในเด็กชาบีนี้คอลเลคชันใหม่ล่าสุด “Sabinie Reading” ที่มาพร้อมกับลวดลายการ์ตูนพีชาบีนี้ กับ “สิ่งมหัศจรรย์สร้างสรรค์การอ่าน” ได้แล้ววันนี้ ณ ชาบีนี้ช้อปและเคาน์เตอร์ชาบีนี้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sabinie หรือ Sabina Call Center 02-422-9430